



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:24

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ หนูนรายได้หมื่นเวียน...  
หนูนรายได้หมื่นเวียน...

การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ หนูนรายได้หมื่นเวียน พร้อมพลิกดินรวม  
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มอำนาจต่อรอง

การยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ หนูนรายได้หมื่นเวียน พร้อมพลิกดินรวมกลุ่มเกษตรกรเพิ่ม  
อำนาจต่อรอง

นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลโดยเชิญชวนเกษตรกรชาวสวน  
ยางรายย่อยหันมาปลูกยางตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีการโค่นยางพาราแล้วยังปลูกพืชเศรษฐกิจหรือปลูกยางพาราแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ทำเกษตร  
ทฤษฎีใหม่ทั้งการมีป้อนน้ำแหล่งน้ำ ทำการปลูกสัตว์หรือปลูกพืชท้องถิ่นอื่น ๆ ร่วมด้วยในแปลงสวนยางเพื่อให้มีรายได้หมื่นเวียนตลอดโดยเป็นลักษณะของการทำเกษตรแบบผสม  
ผสานโดยมีตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่โดยอยู่ในความดูแลของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  
ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 2,000 กว่าราย พื้นที่ปลูกยางประมาณ 20,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมเกษตรกรชาวสวน  
ยางในการปลูกยางโดยยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเช่นในพื้นที่ภาคเหนือที่ภูมิประเทศได้เปรียบด้าน  
ยุทธศาสตร์การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีนแต่ด้วยปริมาณผลผลิตและการลงทุนภาคเอกชนในการแปรปดตลอดจนภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  
ทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบาก ดังนั้นการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นจึงถือเป็นศูนย์รวมการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง สร้างความเข้มแข็งเพื่อ  
ประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยาง

สำหรับปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท.จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็นนิติบุคคล 10 กลุ่ม และสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายชาวสวนยาง 79 กลุ่ม มี  
จลรวมรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจร 15 แห่งสามารถรวบรวมยางได้ประมาณ 2,500 ตันต่อปี

**ข้อมูลข่าวและที่มา**  
ผู้สื่อข่าว : นกนาก เขียวขัน  
ผู้เรียบเรียง : พิณนภา เขียวตร  
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:27

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรสวนยาง มีเฮ!!! ผู้ว่าฯกยท. ยืนยันได้เห็นราคายางแตะ 70 บาท พร้อมวางเป้าใช้ยางในประเทศแสนตันต่อปี

## เกษตรกรสวนยาง มีเฮ!!! ผู้ว่าฯกยท. ยืนยันได้เห็นราคายางแตะ 70 บาท พร้อมวางเป้าใช้ยางในประเทศแสนตันต่อปี



เกษตรกรสวนยาง มีเฮแน่ ผู้ว่าฯกยท. ยืนยันได้เห็นราคายาง ไปถึง 70 บาทต่อกก.มั่นใจกองทุนรักษา  
ราคายาง ท่ากลไกลดลงตลาดต้นราคาในทิศทางบวก ลดปัจจัยเสี่ยงจากตลาดภายในนอกประเทศ มา  
กตรราคายางเกษตรกรไทย ซึ่งได้ผลดีระยะยาวกว่าประกันจำนำ ระบุ บิ๊กจัดร วางเป้าใช้ยางในประเทศ  
แสนตันต่อปีดันราคายางเพิ่มมหาศาล



ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

วันนี้ (30 ส.ค.60) ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ราคา  
ยางพารามีแนวโน้มขยับตัวต่อเนื่องขึ้น จะเห็นว่าราคายางแผ่นรมควันขึ้นสาม ชัยบจาก 49 บาทต่อกก.ช่วง  
เดือน ก.ค. ขึ้นมากกว่า 58-60 บาทต่อกก. โดยตั้งเป้าราคาไปได้ถึง 70 บาท ทั้งนี้จากที่กองทุนรักษาเสถียรภาพ  
ราคายาง เข้าซื้อชื้อขายยางทั้งในตลาดชื้อขายจริง และตลาดล่วงหน้า ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาใน  
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศ ที่ผ่านมามีปัจจัยเสี่ยงมาก เพราะ  
ตลาดใหญ่ๆเก็งกำไรค่อนข้างสูง จึงมาส่งผลกระทบต่อราคาของเกษตรกรไทยตกต่ำมาตลอด



"กองทุนยางฯ เข้าเทรด ช่วงกลางเดือน ก.ค. เดิมทีกยท. เข้าซื้อด้วยทุนของกยท.เอง มาเดือนส.ค. ได้รับทุนเพิ่มเติม จาก5 บริษัทรายใหญ่ รวมวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อทั้งสองตลาด ซึ่งตลาดซื้อขายยางจริง จะเปิดเวลา11.00 น. ส่งราคาไปทั่วประเทศ ใช้เป็นราคากับผู้ซื้อขายไปซื้อจากเกษตรกร อีกส่วนเข้าซื้อขายในตลาดสัญญาล่วงหน้า(ที่เฟิร์ก) สมัยก่อนประเทศไทยใช้ราคาอ้างอิง จากตลาดโตคอม ไช้คอม เชียงไฮ้ นำมาหักลบส่วนต่าง และภาษี มาใช้ซื้อขายในประเทศ ซึ่ง ทำให้เราไปพึ่งราคาภายนอกสูงมากไป รับความผันผวนจากตลาดเก่งกาจใคร ค่อนข้างมาก บางวันการซื้อขายไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ทำให้เราเกิดความเสียหายมาตลอดไปอ้างอิงตลาดนี้" ดร.ธีรัช กล่าว

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า กยท.ทำให้เกิดราคาอ้างอิงทั้งสองตลาด ในไทยอยู่ในทิศทางมีส่วนทำให้ราคาไปทางทิศทางบวก เป็นการใช้กลไกด้านการตลาดในประเทศ ผันผวนน้อย ต่างจากในอดีตเลือกใช้งบประมาณไปประกันราคาหรือจำนำ ซึ่งไม่ได้ผลเสมอไป ยังเพิ่มภาระกับงบประมาณแผ่นดินภายหลัง สต็อกเพิ่ม มีการทุจริต



"ใช้ความร่วมมือเอกชนรายใหญ่ ออกเงินมาร่วมลงทุน ต้นราคายางไปตามเป้าหมาย 60-70 บาทต่อกก. ในเดือนก.ย. เพื่อเกิดเสถียรภาพ ตามที่กองทุนฯตั้งไว้ วันนี้ก็มาใกล้แล้ว ทำให้เกษตรกรสวนยาง อยู่ได้ จากต้นทุนล่าสุดที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)สรุปตัวใช้การคำนวณ 50.30 บาทต่อกก. บวกกำไรตามปกติ 15-20% ราคาขายอยู่ประมาณ 60 บาท เมื่อได้ราคา70 บาท จะได้กำไร สูงเกินค่าเฉลี่ยขึ้นไปอีก" ดร.ธีรัช กล่าว



ดร.ธีชัย กล่าวถึงมาตรการใช้ยางในประเทศ ล่าสุด กยท อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 29 ล้านบาท นำผลทดสอบการนำน้ำ ยางมาราดถนน ที่ทำจริงเป็นค่ามาตรฐาน ไปให้ทุกหน่วยอ้างอิง ในการตั้งที่โอราร์ จัดซื้อจัดจ้าง ขณะเดียวกัน บางหน่วยงานไม่จำเป็นต้องใช้ กรมชลประทาน นำยางราคาทำถนนทดลองแนวเขื่อน ซึ่งมีมาตรฐานของกรม ชลาเอง ซึ่งหน่วยทหาร ต่างๆได้รับงบสนับสนุน ทำถนนภายในหน่วยงาน ภายใน 2-3 เดือน จะออกมาเป็นรูป ธรรม โดยปีนี้ ใช้ยาง 2-3 หมื่นตัน ในปีหน้า รมว. เกษตรฯ ให้แต่ละหน่วยงาน ส่งตัวเลขเป้าหมายใหม่ หากได้ 1 แสนตัน ราคาดีขึ้นมหาศาล เมื่อเทียบกับทั่วโลกใช้ยางปริมาณ 12 ล้านตัน ไทยส่งออก 3 ล้านกว่า ผลิตได้ 4.4 ล้านตัน ที่ผ่านมาใช้ในประเทศ 6 แสนตัน หากเพิ่มใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น สัดส่วนส่งออกน้อยลง ผู้ใช้ต้องการ ของ ก็จะทำให้ราคาเพิ่ม นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ก.ย. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสามประเทศ ผู้ผลิตยาง เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่ได้ทำหนังสือเชิญประเทศเวียดนาม ที่ปลูกมาก อันดับสามมาร่วมด้วย เพื่อ วางมาตรการเตรียมรองรับความความผันผวนด้านราคา และมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยาง สร้างเสถียรภาพ ยางในกลุ่มประเทศสมาชิก



ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:29

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.หวังปล่อยกู้หมื่นล้าน กระตุ้นราคายางแตะ 70 บาท ได้ในปีนี้

## กยท.หวังปล่อยกู้หมื่นล้าน กระตุ้นราคายางแตะ 70 บาท ได้ในปีนี้

หลังครบรอบ 1 เดือนการร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับ 5 บริษัทส่งออกยางพารา รายใหญ่ พบว่า ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น เฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม และมั่นใจว่าภายในปีนี้ ราคายางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน หลังได้ร่วมมือกับกลุ่ม 5 เสือราย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาต่อกิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ต่อกิโลกรัมละ 58-60 แม้จะเป็นการปรับตัวที่ไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่ต่อกิโลกรัมละ 52 บาท ซึ่งปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่น และในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัด ราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด เพราะขณะนี้ กยท.ได้มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรง นำไปแปรรูป เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ผ่านธนาคารของรัฐ ธนาคารใดบ้าง เพราะล่าสุดขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการเสนอขอสินเชื่อเข้ามาแล้วกว่า ร้อยละ 95 และเชื่อว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งหากโครงการนี้ปล่อยสินเชื่อได้เร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสดในตลาดได้ถึง 1 แสนตัน และจะทำให้ราคายางพาราในประเทศปีนี้แตะระดับต่อกิโลกรัมละ 70 บาทได้

## กยท.เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง



**เชียงใหม่ 29 ส.ค. – กยท.ชวยางพาราภาคเหนือ มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร หวังเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรชาวสวนยาง**

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.เดินหน้าผลักดันให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มจากการปรับกระบวนการของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยหันมาปลูกยางตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่โค่นยางพาราแล้วยังปลูกพืชเศรษฐกิจหรือปลูกยางพารา จะส่งเสริมให้แบ่งสัดส่วนของพื้นที่เป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อ การทำปุ๋ยคอก หรือทำปลูกพืชท้องถิ่นอื่น ๆ ร่วมด้วยในแปลงสวนยาง เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอด หรือหากมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่แล้ว กยท.จะส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่น หรือการทำปุ๋ยคอก เป็นลักษณะเกษตรแบบผสมผสานควบคู่ด้วย

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่อยู่ในความดูแลของ กยท.จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 2,067 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางประมาณ 20,610 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพอื่นควบคู่กับการทำสวนยางพารา นอกเหนือจากการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางด้านการปลูกและการดูแลสวนยางแล้ว การยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยังเป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลักดันและส่งเสริมอย่างยิ่ง เพราะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ แม้จะได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีน แต่ปริมาณผลผลิตและการลงทุนภาคเอกชนในการแปรรูป ตลอดจนภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบาก ดังนั้น การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายผลผลิต สร้างอำนาจการต่อรอง จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นนิติบุคคล 10 กลุ่ม และสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายชาวสวนยาง 79 กลุ่ม และที่สำคัญมีจุดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจรทั้งหมด 15 แห่ง คาดว่าจะรวบรวมยางประมาณ 2,500 ตันต่อปี.-สำนักข่าวไทย



เกษตรกรทำกิน <https://kasettumkin.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:30

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รมกันฝนหน้ายาง ลงทุนน้อยได้ผล ภูมิปัญญาชาวอ.ฝาง

## รมกันฝนหน้ายาง ลงทุนน้อยได้ผล ภูมิปัญญาชาวอ.ฝาง



ในระหว่างที่ นายธีชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมคณะผู้บริหาร กยท.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนายางพารา ยกเขตภาคเหนือเป็นต้นแบบพัฒนายางครบวงจร มีพื้นที่ปลูกยาง 4 จังหวัด กว่า2 หมื่นไร่ พบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นช่วงจังหวะที่หน้าฝนพอดีคือ "รมกันฝนหน้ายาง" อันเป็นภูมิชาวบ้านที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่



"รมกันฝนหน้ายาง"ทำไม่ยาก แต่ใช้ได้ผลระดับหนึ่ง ซึ่งในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเสียหายจากฝนตก คือเมื่อฝนตกแล้วหน้ายางจะเปียก น้ำฝนที่ไหลตามลำต้นลงสู่ร่องกรีด ยาง และไปรวมในถ้วย และจนล้นและเสียหายไปอย่างน่าเสียดาย



ชาวสวนยางที่ อ.ฝาง เขาถลุงพลาสติกอย่างดี มาทำร่วมหน้ายางรูปทรงกรวย ความสูงขนาดพอดี ด้านบนมัดแน่นกับลำต้นยางพารา ตึงพลาสติกลงให้พันร่องกรีด ช่วงล่างปากกรวยใช้เหล็กทำเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางราว 40 – 50 ซม.แล้วเย็บปากกรวย ให้รอบต้นยางพารา เพื่อกันน้ำฝนที่ไหลเข้าร่องกรีดยาง หากฝนตกไม่หนัก จะไม่สร้างความเสียหายแก่หน้ายางแต่อย่างใด

นี่เป็นภูมิปัญญาง่ายลงทุนไม่มากนัก แต่ปกป้องความเสียหายได้เป็นอย่างดี



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Chaoprayanews <http://www.chaoprayanews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:31

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการ กยท. ปลื้มกระตุ้นราคายางขึ้นแตะ 60 บาท/กก.

## ผู้ว่าการ กยท. ปลื้มกระตุ้นราคายางขึ้นแตะ 60 บาท/กก.



**ผู้ว่าการ กยท. ปลื้มกระตุ้นราคายางขึ้นแตะ 60 บาทต่อกก. คาดแนวโน้มราคาไปได้ต่อหลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง เทเงิน 1.2 พันล้านเข้าซื้อใส่ราคาในตลาดมา 3 สัปดาห์ ด้านเกษตรกรสวนยาง ร้องนายกฯเร่งนำยางไปราดถนน ดันยางราคาขึ้นแน่นอน อยากรู้ได้ยากก่อนถั่ว 30 บาทต่อกก. อยุ่ได้สบาย**

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้บริหารกยท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาทางพารา เขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนายางครบวงจร มีพื้นที่ปลูกยาง 4 จังหวัด กว่า 20,000 ไร่ ณ ตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ของสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิก เพื่อให้เอกชนมาประมูลซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ โดย กยท. ได้สนับสนุนพัฒนาระบบ และเงินทุนช่วยเหลือ พร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ดร.ธีธัช กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางก้อนถ้วย 26 บาทต่อกก. เป็นราคาที่เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ โดยยางแผ่นรมควันชั้นสาม ขยับขึ้นมา 60 บาทต่อกก. แล้ว เป็นราคาที่ยากจะเห็นกัน อาจจะไปได้อีก หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อในตลาดมาสามสัปดาห์ ทำให้ใส่ราคาขึ้นมาได้จาก 50 กว่าบาท ซึ่งแนวโน้มราคาน่าจะปรับขึ้นได้อีกเพราะเป็นช่วงเปิดกรีต จนถึงเดือนตุลาคม แต่กลับมาเจอฝนตกต่อเนื่องทำให้บางพื้นที่ที่สลับวันหยุดกรีต ส่งผลยางเข้าตลาดลดลง จากความต้องการใช้ยางเฉลี่ยเดือนละ 300,000 ตัน ปริมาณส่งออกปีละกว่า 3 ล้านตัน

“ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอื่นด้วย ทำให้อยู่ได้ไม่พึ่งพายางพาราอย่างเดียว โดยกยท. สนับสนุน ระบบการซื้อขายตลาดอีมาร์เก็ต ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง ช่วยแนวความคิดการจัดการวางระบบ ช่วยเงินทุนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมูลค่า เช่น หมอนยางพารา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ ให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง สามารถทำยางแผ่นดิบ ยางเครป ยางรมควัน ตัดพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบเรื่องราคาออกไปได้ ทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ พร้อมกับยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น มีจัดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลแบบครบวงจรทั้งหมด 15 แห่ง คาดว่า จะรวบรวมยางประมาณ 2,500 ตันต่อปี ซึ่งขณะนี้ มีทั้งภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรที่รวมกลุ่มธุรกิจแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ที่ติดตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางพาราที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของภาคเหนือ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นายสนิท สุวรรณบุตร ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ประมูลขายยาง ราคา 26.59 บาทต่อกก. ได้ราคาสูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะยางสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ได้ผ่านวิฤกติราคา 13-14 บาทต่อกก. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้อายุเริ่มขึ้น แบ่งครึ่งกับคนงานกรีตยาง รายได้วันละเกิน 1,000 บาท ก็พออยู่ได้ เคยปลูกส้ม ลำไย กล้วยมากเรื่องราคา และยังคงดูแลมาก ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลช่วยให้ได้ราคา 30 บาทต่อกก. เกษตรกรสวนยางจะพอใจมาก อยู่ได้สบาย และฝากท่านนายกรัฐมนตรี อยากรู้ให้เอาไปราดถนนได้จริง แนวโน้มราคาจะดีขึ้นแน่นอน เพราะทำถนน ใช้ยางจำนวนมาก ตอนนี้ทางภาคใต้ ได้เริ่มทำหลายเส้นทาง



ขณะที่ นายรัฐพงศ์ นินท์พัฒนกุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรสวนสวนยางในพื้นที่เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มกันขายยางให้แก่พ่อค้า จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 250 ราย สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกในรูปแบบยกก่อนถ่วง เพราะง่ายต่อการเก็บผลผลิตและสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ในส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ นั้น จะรวบรวมยางจากสมาชิกและเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ แล้วเสนอปริมาณผลผลิตยางที่รวบรวมได้ทั้งหมดให้กับพ่อค้าและผู้รับซื้อยาง เพื่อให้เข้ามาประมูลยางของสหกรณ์ฯ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางมาขายผ่านสหกรณ์ฯ จะได้ราคาสูงกว่าราคารายในตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ประมาณ 4 บาทต่อกก. เนื่องจากผลผลิตยางที่รวบรวมเพื่อขายผ่านสหกรณ์ฯ มีจุดแข็ง คือ เป็นยางที่มีคุณภาพดี ไม่มีสิ่งเจือปนแม้แต่เศษใบไม้หรือเศษก้อนหิน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้บริหารจัดการให้ยางก่อนถ่วงได้การพิก่น้ำสองคืน พ่อค้าจึงมีความเชื่อถือในคุณภาพผลผลิตยางก่อนถ่วงของสหกรณ์กองทุนไชยปราการ จำกัด จึงยินดีที่จะซื้อยางในราคาที่สูงเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ

“การประมูลยางของสหกรณ์ฯ จัดให้ดำเนินการประมูลยางเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีปริมาณผลผลิตยางก่อนถ่วงประมูลผ่านสหกรณ์ฯ ประมาณ 50-60 ตันต่อเดือน ซึ่งแต่ละเดือนอาจจะมียางปริมาณมากน้อยเฉลี่ยกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น ปริมาณยางที่ออกมาในช่วงแต่ละฤดู หรือในช่วงต้นฤดูเปิดกรีดยางอาจจะมียางผลผลิตลดลงในเดือนนั้นบ้าง” ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าว

นายรัฐพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาการดำเนินการในอนาคตไว้ โดยจะดำเนินการแปรรูปผลผลิตยางก่อนถ่วงที่ได้จากการรวบรวมผลผลิตยางก่อนถ่วงเป็นยางเครป เพื่อเพิ่มราคาให้กับผลผลิตยาง ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ ที่มาผ่านมา กยท. ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมทั้งในเรื่องการให้ความรู้และการจัดอบรม นำคณะเกษตรกรชาวสวนยางศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปยางเครป ซึ่งยางเครปจะสามารถเก็บรักษาได้นานแตกต่างจากยางก่อนถ่วงซึ่งมีปัญหาเรื่องกลิ่น ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ดังนั้น การแปรรูปเป็นยางเครปจึงสามารถยืดระยะเวลาในการรอจำหน่ายได้มากกว่า เบื้องต้นจึงต้องมองหาสถานที่ในการรวบรวมยาง หาดตลาดที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถซื้อขายกันในระยะยาวได้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เสียงใต้รายวัน <http://www.siangtai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:32

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจราคายางปีนี้แตะ 70 บาทต่อกิโลกรัม



## กยท.มั่นใจราคายางปีนี้แตะ 70 บาทต่อกิโลกรัม



ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น เฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม กยท.มั่นใจภายในปีนี้ราคายางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมเร่งปล่อยกู้ยกระดับราคาน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทใหญ่ด้านยางพารา ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม เดิมราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 58 – 60 บาท แม้จะเป็นการปรับตัวที่ไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

ขณะที่ราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 52 บาท ซึ่งปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด เพราะขณะนี้ กยท.มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงและนำไปแปรรูป โดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะปล่อยสินเชื่อลักษณะใดผ่านธนาคารของรัฐธนาคารใดบ้าง เพราะล่าสุดขณะนี้ผู้ประกอบการเสนอขอสินเชื่อเข้ามาแล้วกว่าร้อยละ 95 และเชื่อว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เร็ว ๆ นี้ หากโครงการนี้ปล่อยสินเชื่อเร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสดในตลาดได้ถึง 100,000 ตัน และทำให้ราคายางพาราในประเทศปีนี้แตะระดับกิโลกรัมละ 70 บาทได้

สำหรับข้อเสนอเกษตรกรที่ต้องการให้ กยท.เข้ามารับซื้อยางเอง เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชน เห็นว่าควรปล่อยให้ไปตามกลไกตลาดมากกว่า ถ้าภาครัฐเข้าไปรับซื้อเองจะเกิดความเสียดังและเป็นการของรัฐบาลเหมือนที่ผ่านมา ส่วนมาตรการใช้ยางในประเทศของหน่วยงานรัฐด้วยงบประมาณ 16,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกันยายนนี้ โดยจะนำไปใช้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างถนน ทำพื้นสนามกีฬา ดังนั้น การผลักดันใช้ในประเทศจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:37

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง...

# ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

## ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ



### กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง จากทั้งภาครัฐและเอกชน

Like 0 Share Tweet G+

การยางแห่งประเทศไทย — 30 สิงหาคม 2560 13:58



การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์บริหารงานอย่างรอบด้าน เดินหน้าทำงานตามนโยบายรัฐ มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.เปิดรับสมัครรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดสรรจากผู้ที่มีความรู้รอบด้าน ทั้งการบริหารงานองค์กร การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยางพารา ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ตลาดยางพารา รวมถึงตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่มีภาวะในการตัดสินใจ และสั่งการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย

"คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับสมัครรองผู้ว่าการฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะมาจากทั้งภายในองค์กรของ กยท. และจากภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานจากภาครัฐหรือเอกชน โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานการทำงานที่ผ่านมาที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)" ดร.ธีรัช กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:38

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง..

## กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ รอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง จากทั้งภาครัฐและ เอกชน



การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์บริหารงานอย่างรอบด้าน เดินหน้าทำงานตามนโยบายรัฐ มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.เปิดรับสมัครรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดสรรจากผู้ที่มีความรู้รอบด้าน ทั้งการบริหารงานองค์กร การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยางพารา ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ตลาดยางพารา รวมถึงตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่มีภาวะในการตัดสินใจ และสิ่งการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย

"คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับสมัครรองผู้ว่าการฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะมาจาก

"คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับสมัครรองผู้ว่าการฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะมาจาก

ทั้งภายในองค์กรของ กยท. และจากภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานจากภาครัฐหรือเอกชน โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานการทำงานที่ผ่านมาที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)" ดร.ธีรัช กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:39

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง..

## อาร์วายทีไนน์

กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้  
มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ  
และพร้อมพัฒนาตนเอง จากทั้งภาครัฐและเอกชน



กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์บริหารงานอย่างรอบด้าน เดินหน้าทำงานตามนโยบายรัฐ มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.เปิดรับสมัครรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดสรรจากผู้ที่มีความรู้รอบด้าน ทั้งการบริหารงานองค์กร การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยางพารา ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ตลาดยางพารา รวมถึงตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่มีภาวะในการตัดสินใจ และสั่งการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย

"คุณสมบัติผู้ที่เข้ารับสมัครรองผู้ว่าการฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะมาจากทั้งภายในองค์กรของ กยท. และจากภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานจากภาครัฐหรือเอกชน โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานการทำงานที่ผ่านมาที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)" ดร.ธีชัย กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:40

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง...

## thailand press release news

กยท. เปิดรับสมัคร รองผู้ว่าการฯ สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีภาวะผู้นำ และพร้อมพัฒนาตนเอง จากทั้งภาครัฐและเอกชน



การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์บริหารงานอย่างรอบด้าน เห็นหน้าทำงานตามนโยบายรัฐ มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้รอบด้าน ทั้งการบริหารงานองค์กร การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และที่สำคัญต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยางพารา ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ตลาดยางพารา รวมถึงตลาดสินค้าเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่มีภาวะในการตัดสินใจ และสั่งการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย

"คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับสมัครรองผู้อำนวยการฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะมาจากทั้งภายในองค์กรของ กยท. และจากภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารงานจากภาครัฐหรือเอกชน โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานการทำงานที่ผ่านมาที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)" ดร.ธีรชัย กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:42

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯกยท. เผยราคายางมีโอกาสขยับขึ้น 70 บาท/ก.ก.

## ผู้ว่าฯกยท. เผยราคายางมีโอกาสขยับขึ้น 70 บาท/ก.ก.



ผู้ว่าฯกยท. เผยแนวโน้มราคายางปรับตัวขึ้นไปถึง 70 บาทต่อกก. มีนใจกองทุนรักษาราคายาง ห้ากลไกสองตลาดดันราคาในทิศทางบวก ลดปัจจัยเสี่ยงจากตลาดภายในนอกประเทศ มากตรราคายางเกษตรกรไทย ซึ่งได้ผลดีระยะยาวกว่าประกัน จำนำ ระบุ บิ๊กฉัตร วางเป้าใช้ภายในประเทศแล้วดันต่อปิดันราคายางเพิ่มมหาศาล”

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคายางพารา มีแนวโน้มขยับตัวต่อเนื่องขึ้น จะเห็นว่าราคายางแผ่นรมควันชั้นสาม ขยับจาก 49 บาทต่อกก.ช่วงเดือน ก.ค.ขึ้นมากกว่า 58-60 บาทต่อกก.โดยตั้งเป้าราคาไปได้ถึง 70 บาท ทั้งนี้จากที่กองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง เข้าซื้อขายยางทั้งในตลาดซื้อขายจริง และตลาดล่วงหน้า ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศ ที่ผ่านมามีปัจจัยเสี่ยงมากเพราะตลาดใหญ่ๆแก๊งกำไรค่อนข้างสูง จึงมาส่งผลกระทบต่อราคายางเกษตรกรไทยตกต่ำมาตลอด

“กองทุนฯเข้าเทรด ช่วงกลางเดือน ก.ค. เดิมที่กยท.เข้าซื้อด้วยทุนของกยท.เอง มาเดือนส.ค.ได้รับทุนเพิ่มเติม จาก5 บริษัทรายใหญ่ รวมวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อทั้งสองตลาด ซึ่งตลาดซื้อขายยางจริงจะเปิดเวลา11.00 น.ส่งราคาไปทั่วประเทศ ใช้เป็นราคากับผู้ซื้อขายไปซื้อจากเกษตรกร อีกส่วนเข้าซื้อขายในตลาดสัญญาล่วงหน้า(ที่เฟิร์ก) สมัยก่อนประเทศไทยใช้ราคาอ้างอิง จากตลาดโคตคอม ไส้คอม เชียงไต้ นำมาหักลบส่วนต่าง และภาษี มาใช้ซื้อขายในประเทศ ซึ่ง ทำให้เราไปพึ่งราคาภายนอกสูงมากไป รับความผันผวนจากตลาดแก๊งกำไร ค่อนข้างมาก บางวันการซื้อขายไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ทำให้เราเกิดความเสี่ยงมาตลอดไปอ้างอิงตลาดนี้”นายธีรช กล่าว

ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวว่าการทำให้เกิดราคาอ้างอิงทั้งสองตลาดในไทยอยู่ในทิศทางมีส่วนทำให้ราคาไปทางทิศทางบวก เป็นการใช้กลไกด้านการตลาดในประเทศ ผันผวนน้อย ต่างจากในอดีตเลือกใช้งบประมาณไปประกันราคาหรือจำนำ ซึ่งไม่ได้ผลเสมอไป ยังเพิ่มภาระกับงบประมาณแผ่นดินภายหลัง สตี๊กเพิ่ม มีการทุจริต

“ใช้ความร่วมมือเอกชนรายใหญ่ ออกเงินมาร่วมลงขัน ต้นราคายางไปตามเป้าหมาย 60-70 บาทต่อ กก. ในเดือนก.ย. เพื่อเกิดเสถียรภาพ ตามที่กองทุนฯ ตั้งไว้ วันนี้ก็มาใกล้แล้ว ทำให้เกษตรกรสวนยาง อยู่ได้จากต้นทุนล่าสุดที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)สรุปตัวใช้การคำนวณ 50.30 บาทต่อ กก. บวกกำไรตามปกติ 15-20% ราคาขายอยู่ประมาณ 60 บาท เมื่อได้ราคา 70 บาท จะได้กำไร สูงเกินค่าเฉลี่ยขึ้นไปอีก” นายธีรวิช กุลลาว

ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวถึงมาตรการใช้อย่างในประเทศ ล่าสุด กยท. สนับสนุนเพิ่มเติม 29 ล้านบาท นำผลทดสอบการนำน้ำยางมาราดถนน ที่ทำจริงเป็นค่ามาตรฐาน ไปให้ทุกหน่วยอ้างอิง ในการตั้งที่โอราร์ จัดซื้อจัดจ้าง ขณะเดียวกัน บางหน่วยงานไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ กรมชลประทาน นำยางราดทำถนนคลองแควเขื่อน ซึ่งมีมาตรฐานของกรมชลประทาน ซึ่งหน่วยทหาร ต่างๆได้รับงบสนับสนุน ทำถนนภายในหน่วยงานภายใน 2-3 เดือน จะออกมาเป็นรูปธรรม โดยปีนี้ ใช้อย่าง 2-3 หมื่นตัน ในปีหน้า รวมเกษตรกรให้แต่ละหน่วยงาน ส่งตัวเลขเป้าหมายใหม่ หากได้ 1 แสนตัน ราคาดีขึ้นมหาศาล เมื่อเทียบกับทั่วโลกใช้อย่างปริมาณ 12 ล้านตัน ไทยส่งออก 3 ล้านกว่า ผลิตได้ 4.4 ล้านตัน ที่ผ่านมาใช้ในประเทศ 6 แสนตัน หากเพิ่มใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น สัดส่วนส่งออกน้อยลง ผู้ใช้ต้องการของ ก็จะทำให้ราคาเพิ่ม นอกจากนี้ในวันที่ 15 ก.ย. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสามประเทศ ผู้ผลิตยาง เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทั้งได้ทำหนังสือเชิญประเทศเวียดนาม ที่ปลูกมาก อันดับสามมาร่วมด้วย เพื่อวางมาตรการเตรียมรองรับความผันผวนด้านราคา และมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยาง สร้างเสถียรภาพภายในกลุ่มประเทศสมาชิก



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 05:46

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.หวังปล่อยกู้หมื่นล้าน กระตุ้นราคายางแตะ 70 บาท ได้ในปีนี้



## กยท.หวังปล่อยกู้หมื่นล้าน กระตุ้นราคายางแตะ 70 บาท ได้ในปีนี้

หลังครบรอบ 1 เดือนการร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับ 5 บริษัทส่งออกยางพารา รายใหญ่ พบว่า ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น เฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม และมั่นใจว่าภายในปีนี้ ราคายางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน หลังได้ร่วมมือกับกลุ่ม 5 เลือราย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาต่อกิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ต่อกิโลกรัมละ 58-60 แม้จะเป็นการปรับตัวที่ไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่ต่อกิโลกรัมละ 52 บาท ซึ่งปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่น และในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัด ราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด เพราะขณะนี้ กยท.ได้มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรง นำไปแปรรูป เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ผ่านธนาคารของรัฐ ธนาคารใดบ้าง เพราะล่าสุดขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการเสนอขอสินเชื่อเข้ามาแล้วกว่า ร้อยละ 95 และเชื่อว่า จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เร็ว ๆ นี้ ซึ่งหากโครงการนี้ปล่อยสินเชื่อได้เร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสดในตลาดได้ถึง 1 แสนตัน และจะทำให้ราคายางพาราในประเทศไทยปีนี้แตะระดับต่อกิโลกรัมละ 70 บาทได้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Thai PBS <http://www.thaipbs.or.th>

File saved: Thursday 31 August 2017 Time 05:47

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

Headline: Rubber prices become stable and may rise over 70 baht this year



## Rubber prices become stable and may rise over 70 baht this year



Rubber prices were expected to be more stable this year after Thailand has created a fund to stabilise rubber prices a month ago.

Rubber Authority of Thailand governor Titus Suksaard said rubber prices have stabilised after the creation of the fund with five major rubber exporters.

He said the fund has an initial 1.2 billion baht capital to buy rubber in the market and in rubber futures.

The buying since July has pushed up prices of Grade 3 smoked rubber sheets from 49 baht to 58-60 baht per kilogram.

Although the prices are not high but it indicated stable price increase, he said.

For rubber latex, he said the price is at 52 baht a kilogram.

But he was certain that rubber latex will become another benchmark price of rubber in the market as the rubber authority is planning to extend over 10 billion baht credits to manufacturers to buy rubber latex directly from farmers to produce rubber beddings.

He expected that over 100,000 tons of rubber latex would be absorbed from the market, thus pushing rubber prices to rise over 70 baht per kilogram this year.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**EASY BRANCHES** [www.thainews.easybranches.com](http://www.thainews.easybranches.com)

**File saved:** Thursday 31 August 2017 Time 05:48

**Site Value:** 5,000

**Rating:** ★☆☆☆

**PRValue (x1):** 5,000

**Headline:** [Rubber prices become stable and may rise over 70 baht this year](#)



## Rubber prices become stable and may rise over 70 baht this year



Rubber prices were expected to be more stable this year after Thailand has created a fund to stabilise rubber prices a month ago.

Rubber Authority of Thailand governor Titus Suksaard said rubber prices have stabilised after the creation of the fund with five major rubber exporters.

He said the fund has an initial 1.2 billion baht capital to buy rubber in the market and in rubber futures.

The buying since July has pushed up prices of Grade 3 smoked rubber sheets from 49 baht to 58-60 baht per kilogram.

Although the prices are not high but it indicated stable price increase, he said.

For rubber latex, he said the price is at 52 baht a kilogram.

But he was certain that rubber latex will become another benchmark price of rubber in the market as the rubber authority is planning to extend over 10 billion baht credits to manufacturers to buy rubber latex directly from farmers to produce rubber beddings.

He expected that over 100,000 tons of rubber latex would be absorbed from the market, thus pushing rubber prices to rise over 70 baht per kilogram this year.

The post Rubber prices become stable and may rise over 70 baht this year appeared first on Thai PBS English News.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

แนวทาง <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 06:01

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางมีเฮ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาแตะ70บาทแน่

# แนวทาง

## ชาวสวนยางมีเฮ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาแตะ70บาทแน่



เกษตรกรสวนยางมีเฮแน่ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาขึ้นไปถึง70บาทต่อกก. มั่นใจกองทุนรักษาราคายางท่ากลไกสองตลาดดันราคาในทิศทางบวก ลดปัจจัยเสี่ยงจากตลาดภายใน-นอกประเทศมากดราคารายางเกษตรกรไทย ซึ่งได้ผลดีระยะยาวกว่าประกัน จำนำ ระบุบึกฉัตรวางเป้าใช้ยางในประเทศแสนตันต่อปี ดันราคารายางเพิ่มมหาศาล

30 ส.ค.60 นาย ชีตษ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคารายางพารามีแนวโน้มขยับตัวต่อเนื่องขึ้น จะเห็นว่าราคารายางแผ่นรมควันชั้นสาม ขยับจาก 49 บาทต่อกก.ช่วงเดือน ก.ค.ขึ้นไปกว่า 58 - 60 บาทต่อกก.โดยตั้งเป้าราคาไปได้ถึง 70 บาท ทั้งนี้ จากที่กองทุนรักษาเสถียรภาพราคารายางเข้าซื้อชื้อขายยางทั้งในตลาดซื้อขายจริง และตลาดล่วงหน้า ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศ ที่ผ่านมามีปัจจัยเสี่ยงมาก เพราะตลาดใหญ่ๆเก็งกำไรค่อนข้างสูง จึงมาส่งผลกระทบต่อราคารายางเกษตรกรไทยตกต่ำมาตลอด

"กองทุนยางฯ เข้าเทรดช่วงกลางเดือน ก.ค.เดิมที กยท.เข้าซื้อด้วยทุนของ กยท.เอง มาเดือน ส.ค.ได้รับทุนเพิ่มเติม จาก 5 บริษัทรายใหญ่ รวมวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อทั้งสองตลาด ซึ่งตลาดซื้อขายยางจริง จะเปิดเวลา 11.00 น.ส่งราคาไปทั่วประเทศ ใช้เป็นราคากับผู้ซื้อขายไปซื้อจากเกษตรกร อีกส่วนเข้าซื้อขายในตลาดสัญญาล่วงหน้า (ที่เฟิร์ก) สมัยก่อนประเทศไทยใช้ราคาอ้างอิง จากตลาดโดคอม ไชคอม เชียงไฮ้ นามาห์กลบส่วนต่าง และภาษี มาใช้ซื้อขายในประเทศ ซึ่ง ทำให้เราไปพึ่งราคาภายนอกสูงเกินไป รับความผันผวนจากตลาดเก็งกำไร ค่อนข้างมาก บางวันการซื้อขายไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ทำให้เราเกิดความเสถียรมาตลอดไปอ้างอิงตลาดนี้" นายชีตษ์ กล่าว

ผู้ว่าฯ กยท.กล่าวว่า กยท.ทำให้เกิดราคาอ้างอิงทั้งสองตลาดในไทยอยู่ในทิศทางมีส่วนทำให้ราคาไปทางทิศทางบวก เป็นการใช้กลไกด้านการตลาดในประเทศ ผันผวนน้อย ต่างจากในอดีตเลือกซึ่งบประมาณไปประกันราคาหรือจำนำ ซึ่งไม่ได้ผลเสมอไป ยังเพิ่มภาระกับงบประมาณแผ่นดินภายหลัง สดีอกเพิ่ม มีการทุจริต

"ใช้ความร่วมมือเอกชนรายใหญ่ ออกเงินมาร่วมลงทุน ต้นราคาขายไปตามเป้าหมาย 60 - 70 บาทต่อ กก. ในเดือน ก.ย. เพื่อเกิดเสถียรภาพ ตามที่กองทุนฯ ตั้งไว้ วันนี้ก็มาใกล้แล้ว ทำให้เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ จากต้นทุนล่าสุดที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปตัวใช้การคำนวณ 50.30 บาทต่อ กก.บวกกำไรตามปกติ 15 - 20% ราคาขายอยู่ประมาณ 60 บาท เมื่อได้ราคา 70 บาท จะได้กำไร สูงเกินค่าเฉลี่ยขึ้นไปอีก" นายธีรช ก้าว

ผู้ว่าฯ กยท.กล่าวถึงมาตรการใช้ยางในประเทศ ล่าสุด กยท.อนุมัติงบเพิ่มเติม 29 ล้านบาท นำผลทดสอบการนำน้ำยางมาราดถนน ที่ทำจริงเป็นค่ามาตรฐาน ไปให้ทุกหน่วยอ้างอิงในการตั้งที่โอบารัจจัดซื้อจัดจ้าง ขณะเดียวกันบางหน่วยงานไม่จำเป็นต้องใช้ กรมชลประทาน นำยางราดทำถนนคลองแนวเขื่อน ซึ่งมีมาตรฐานของกรมชลฯ เอง ซึ่งหน่วยทหารต่างๆ ได้รับงบสนับสนุน ทำถนนภายในหน่วยงาน ภายใน 2 - 3 เดือน จะออกมาเป็นรูปธรรม โดยปีนี้ใช้ยาง 2 - 3 หมื่นตัน ในปีหน้า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวเลขเป้าหมายใหม่ หากได้ 1 แสนตัน ราคาดีขึ้นมหาศาล เมื่อเทียบกับทั่วโลกใช้ยางปริมาณ 12 ล้านตัน ไทยส่งออก 3 ล้านกว่า ผลิตได้ 4.4 ล้านตัน ที่ผ่านมาใช้ในประเทศ 6 แสนตัน หากเพิ่มใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น สัดส่วนส่งออกน้อยลง ผู้ใช้ต้องการของ ก็จะทำให้ราคาเพิ่ม

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ก.ย.ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสามประเทศ ผู้ผลิตยาง เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทั้งได้ทำหนังสือเชิญประเทศเวียดนาม ที่ปลูกมาก อันดับสามมาร่วมด้วย เพื่อวางมาตรการเตรียมรองรับความความผันผวนด้านราคา และมาตรฐานเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยาง สร้างเสถียรภาพภายในกลุ่มประเทศสมาชิก





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: ๘10,000  
Ad Rate: ๒,๒๐๐

Section: กีฬา/เกษตร-บทอาว

วันที่: พุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ปีที่: - ฉบับที่: ๒๔๗๙

Col. Jack: 18.91 Ad Value: 41,602

หัวข้อข่าว: กยท.คาดการณ์ยางดิบตัวสูงขึ้น

หน้า: 22(๖๖)

PR Value (x3): 124,806

คลิป: ๕๕๕

## กยท.คาดการณ์ยางดิบตัวสูงขึ้น

เดลินิวส์ สุขุมวิท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยางแผ่นรมควันชั้น ๓ ราคาเกือบ ๘๐ บาทต่อตันโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยภายนอกคือราคากาแฟมีคืบได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคายาง และปัจจัยภายในจากมาตรการของภาครัฐที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ช่วยผลักดันให้ราคาของสูงขึ้น ประกอบกับมาตรการส่งออกของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1๒ สูงกว่าที่ศาลหวังไว้ ในขณะที่ตลาดรถยนต์ยังมีการขยายตัวถึงร้อยละ ๘ สูงกว่าที่ศาลการณไว้ร้อยละ ๔.1 เช่นกัน ทำให้ความต้องการยางเพื่อผลิตยางล้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย

นอกจากนี้ ฤดูฝนเริ่มเร็วกว่าปกติ และชาวสวน สวนยางในบางพื้นที่ของภาคอีสานยังประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งจะมีผลต่อการกรีดยางได้น้อยลง ราคายางจึงไม่อาจจะปรับตัวลดลงมากกว่านี้ เพราะปริมาณยางใหม่ที่จะออกสู่ตลาดไม่อาจจะมามากนัก รวม

ทั้งยังได้มีการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเชิงลบที่น่าห่วงที่สุดคือ ราคากาแฟมีคืบตัวลง ราคายางก็จะลงด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจัยในเชิงบวกที่มีผลต่อราคาของยางจะมีมากกว่าปัจจัยลบ ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ราคาของแผ่นรมควันชั้น ๓ น่าจะสามารถขึ้นแถวอยู่ในระดับ ๘๐-๘๐ บาทต่อตันโลกรัม

ส่วนแรงกดดันจากบริษัทรับซื้อยางจากประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ที่צרวันซื้อเฉพาะไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับเครื่องหมาย FSC ซึ่งเป็นไม้จากการจัดการสวนอย่างยั่งยืน อย่างถูกต้องตามหลักการ จะมีผลบังคับใช้ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะเรามีมาตรฐานรองรับ ขณะนี้ได้ก้าวร่งดำเนินการในพื้นที่สวนยาง ๕๐,๐๐๐ ไร่ และกำลังขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ คาดว่าภายในระยะเวลาที่เหลือนี ๓ ปี จะสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่สวนยางที่ขึ้นทะเบียนภายใต้กับ กยท.ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Slam Rubk  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พฤศจิกายน 31 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23502

หน้า: 12(รวม)

Col. Inch: 20.82 Ad Value: 17,697

PR Value (x3): 53,091

คลิ๊ป: ชาว-ลำ

หัวข้อข่าว: กยท.เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสานดึงม.49ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยาง

## กยท.เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน ดึงม.49ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยาง

กยท.: ดร. วีวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทหาร และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นตัวแทนแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรคอุปกรณ์รื้อเก็บน้ำจากยางพารารวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากยางพารา จากนโยบายการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่โรงเรียนช่างฝีมือวิทยานุกูล และหมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนเซินกา

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า ความเสียหายที่เกิดจากพายุที่พัดผ่านมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

และมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งสร้างความเสียหายต่อสวนยางพาราและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางทางผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงมอบหมายให้พื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย แนะนำการขอรับความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรชาวสวนยางประสบอุทกภัยตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในขั้นต่อไป

“นอกจากนี้ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยังเปิดรับทาน้ำใจ ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์ 0-4271-3041 ในวันและเวลาราชการ”



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Trade  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พฤศจิกายน 31 สิงหาคม - อาทิตย์ 3 กันยายน 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 4971 หน้า: 6(ลาเซรา)

Col.Jack: 63.86 Ad Value: 86,211 PRValue (x3): 258,633

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กนอ.เล็งเฟส2นิคม Rubber City ทุนไทย-เทศแห่งอง

# กนอ.เล็งเฟส2นิคมRubberCityทุนไทย-เทศแห่งอง

กนอ.เตรียมขึ้นเฟส 2 นิคมอุตสาหกรรม Rubber City นักลงทุนไทย-มาเลเซีย ได้เห็นแห่งหรือพื้นที่ล่วงหน้าแล้วกว่า 40 ไร่ คาดดำเนินการใช้ยางพาราและที่ 150,000 ตัน แต่หวังไฟฟ้าพื้นที่ภาคใต้รองรับความต้องการใช้ได้หรือไม่ นักลงทุนเล็งสร้างโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ได้ทั้งไฟและไอน้ำมาใช้ในระบบผลิต

ภายหลังจากสถานการณ์ราคา ยางพาราตกต่ำอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลต้องหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ง กนอ.ได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 1,216 ไร่ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) คือสามารถรองรับโรงงานอย่างตั้งแต่ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ อย่างเช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง, น้ำยางข้น, คอมพาวนด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยล่าสุด กนอ.ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเต็มพื้นที่แล้ว และขณะนี้ กนอ.อยู่ในระหว่างขยายเฟส 2 ต่อเพื่อรองรับนักลงทุนได้ต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึง ความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่ตำบล



**Rubber City** - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จ.สงขลา เฟสแรกพื้นที่ 1,216 ไร่ ซึ่ง นักลงทุนเข้าดำเนินการเต็มพื้นที่แล้ว จึงมีแผนเตรียมขึ้นเฟส 2 พื้นที่ 700 ไร่ต่อไป

ฉลุง จังหวัดสงขลา ว่า ภายหลังจากที่ การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการ เข้ามาใช้พื้นที่เต็มแล้วนั้น ขณะนี้ กนอ. จึงเตรียมที่จะขยายพื้นที่ในเฟส 2 เพิ่ม เต็ม ขนาดพื้นที่ 700 ไร่ เนื่องจากขณะนี้ มีนักนักลงทุนสนใจเข้ามาสร้างโรงงานไม้ ยางและอื่น ๆ อีกหลายราย เช่น กลุ่ม บริษัท เซ้าท์ ทีดีค จำกัด และมีผู้ร่วมทุน จากไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจาก ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตทีนออน และหมอน เข้ามาหารือว่าต้องการเข้า มาสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมฯยางพารา โดยภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ จะมีการลงนามสัญญาเพื่อซื้อขายที่ดิน ประมาณ 40 ไร่

ทั้งนี้ กนอ.เชื่อมั่นว่าเมื่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศดีขึ้น นักลงทุนจึง คาดหวังที่จะขยายการลงทุนมากขึ้นตาม ไปด้วย ที่สำคัญการขยายตัวของนิคม อุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ ยางพาราในประเทศมากขึ้น คาดว่าการ ใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ตัน/ ปี จากปริมาณยางพาราทั้งประเทศที่มีการ ผลิตอยู่ที่ 4 ล้านตัน/ปี

"บางส่วนก็เป็นโรงงานที่ลงทุนอยู่ นอกพื้นที่นิคมรับเบอร์ ซิตี้ เขาก็มอง ว่าในกรณีที่จะขยายโรงงานเพิ่มก็ควร เข้ามาในพื้นที่นิคมนี้ดีกว่า เพราะมี ระบบสาธารณูปโภครองรับ รวมถึงการ ขนส่งสินค้าก็มีหลายช่องทาง ตั้งแต่ทาง บก ทางน้ำ และการขนส่งทางเรือ เพื่อ จักรข่ายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง มองว่าการขยายในเฟส 2 นี้ก็จะได้รับการ ตอบรับที่ดี และหากนักลงทุนยังคง สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของ การนิคมเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องหาพื้นที่ ใหม่ เนื่องจากในอำเภอฉลุงนั้นขยาย เต็มที่ได้แค่ 2 เฟสเท่านั้น"

นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุน



กยท.มั่นใจราคายางปีนี้แตะ 70 บาท/กก.

กยท.เผยสถานการณ์ราคายางพาราปรับขึ้นเฉลี่ย 58-60 บาทต่อกิโลกรัม มั่นใจว่าภายในปีนี้อายุยางจะอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 30 ส.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจราคายาง โดยนายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ระบุว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม ซึ่งราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาต่อกิโลกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 58-60 แม้จะไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 52 บาท ปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด ขณะนี้ กยท. มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงและนำไปแปรรูป เช่น การทำหมอนยางพารา เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ขณะนี้มีผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ร้อยละ 95 หากปล่อยสินเชื่อได้เร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสด 100,000 ตัน และทำให้ราคายางพาราปีนี้แตะระดับกิโลกรัมละ 70 บาท

ขณะที่นายสนธิ สุวรรณบุตร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ระบุว่า เกษตรกรต้องการเห็นราคายางอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมเสนอให้ กยท. เข้ามารับซื้อยางพาราเอง เพื่อสร้างการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม เพราะแม้ กยท. จะพยายามใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามารับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร แต่ด้วยศักยภาพของสหกรณ์ไม่เพียงพอและขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงยังไม่ได้ผลนัก

## แนวทางทำ ยางก้อนถ้วย มาตรฐาน GAP



การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจากแปลงของเกษตรกร โดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ Good Agricultural Practices (GAP) เริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกต้อง การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง

ยางก้อนถ้วย GAP เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพยางเครปและยางแท่งของไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ อีกทั้งทำให้เกษตรกรได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ใช้งานและมีอำนาจต่อรองในการซื้อขาย

ยางเครปที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจึงเป็นยางเครปที่มีความสม่ำเสมอของเนื้อยาง มีสมบัติตามมาตรฐาน GAP ตามข้อกำหนดของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เน้นกระบวนการจัดการที่ส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง

ส่วนยางแห้งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จึงเป็นยางที่มีสมบัติคงที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ยางแห้ง STR 10 ที่ปราศจากสารตกค้างของเกลือซัลเฟต เป็นยางที่มีความยืดหยุ่น ความหนืดสูง มีความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพและการสึกหรอสูง



ข้อกำหนดของเกษตรกรที่ควรจะได้รับเป็นแปลงผลิตรยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP มีดังนี้

- มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการนำยางก้อนถ้วยจำหน่าย ณ จุดรวบรวมยาง
- มีการจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
- ระบบกรีดตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย และผลิตจำนวน 4 มีดกรีด
- มีการจัดการแบ่งรอยกรีดครึ่งหน้า หลังและมุมกรีด ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
- มีการใช้กรดฟอร์มิคในการจับตัวยางก้อนถ้วย
- มีระบบการจัดการจัดเก็บและขนส่งโดยมีการป้องกันการหกกระจายของน้ำเซรัมจากบริเวณผลิตไปยังจุดรวบรวมยางเป็นอย่างดี



กลุ่มเกษตรกรใดที่มีข้อกำหนดตามที่ระบุสามารถรับการรับรองเป็นแปลงเกษตรกรที่ดีและเหมาะสมหรือแปลง GAP ได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง หรือ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์และสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ในวันและเวลาราชการ

เรื่อง/ภาพ : ปรีดีเปรม ทศนกุล



กลุ่มเกษตรกรใดที่มีข้อกำหนดตามที่ระบุสามารถขอรับการรับรองเป็นแปลงเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือแปลง GAP ได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง หรือ ศูนย์วิจัยยางชะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์และสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ในวันและเวลาราชการ

เรื่อง/ภาพ : ปริดีเปรม ทศนกุล





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Thussattakul  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,000

Section: ตลาดทุน/ภูมิภาค

วันที่: พฤหัสบดี 31 สิงหาคม - เสาร์ 2 กันยายน 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3292

หน้า: 21 (ล่างซ้าย)

Col. Inch: 29.45 Ad Value: 30,922.60 PR Value (x3): 92,767.60

คลิ๊ป: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: ม.อ.จับมือศรีตรังแอโกรฐานนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายาง

# ม.อ.จับมือศรีตรังแอโกรฐานนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายาง

ม.อ.จับมือศรีตรังวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม 5 เท่าตัว

รศ.ดร.พีระพงศ์ หิยสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.ได้ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง นวัตกรรมยางพารา กับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางการศึกษาและอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในทางธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมรองรับนโยบายของรัฐบาล

“บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2530 และในปัจจุบันถือว่าเป็นผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 12% ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยางขึ้นพื้นฐานทุกประเภท

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.4 ล้านตันต่อปี จากจำนวนโรงงานรวม 35 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุด 2 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศเมียนมาด้วย”

รศ.ดร.พีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผลผลิตยางพาราของประเทศไทยส่งออกในรูปแบบดิบเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น 84% มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 12% เมื่อคิดเป็นมูลค่าพบว่า การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า กล่าวคือ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่าตัว โดยงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย โดยอนาคตการปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่เป้าหมายจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Tarak  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พฤศจิกายน 31 สิงหาคม - อาทิตย์ 3 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4971

หน้า: 6(ถ้าขวา)

Col. Inch: 63.86 Ad Value: 86,211

PRValue (x3): 258,633

คลัง: สีลี

หัวข้อข่าว: กบธ.เล็งเฟด2นิคม Rubber City ทุนไทย-เทศแหงอง

ในพื้นที่นิคมยางพารา ยังมีความกังวล  
ในประเด็นด้านปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่  
ว่าจะเพียงพอรองรับความต้องการใช้  
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงาน  
ต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะในพื้นที่ภาค  
ใต้ยังไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด  
ใหญ่ได้จากการต่อต้านของประชาชน  
ในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ทั้ง 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
กระบี่ กำลังผลิตประมาณ 800 เมกะ  
วัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลัง  
ผลิตประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้น  
ผู้ประกอบการจึงเตรียมที่จะลงทุนสร้าง  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ (Coge-  
neration) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน  
รวมถึงนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ใน  
กระบวนการผลิตยางพาราด้วย โดยโรง  
ไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำดังกล่าวจะ  
ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง  
มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีการขนส่ง  
ก๊าซจากพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  
ลงไปถึงกับโรงไฟฟ้า เนื่องจากในพื้นที่  
นิคมไม่มีการวางท่อก๊าซ

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยระบุถึงความเคลื่อนไหวราคา  
ยางประเภทต่าง ๆ (28 ส.ค. 2560) ว่า  
ในส่วนของราคายางท้องถิ่น แบ่งเป็น  
ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 52.80 บาท/  
กิโลกรัม น้ำยางสด (ณ โรงงาน) อยู่  
ที่ 52 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของราคา  
ประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอ  
หาดใหญ่ แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบอยู่ที่  
54.71 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควัน  
อยู่ที่ 57.63 บาท/กิโลกรัม และสำหรับ  
ราคาส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน (FOB)  
อยู่ที่ 62.20 บาท/กิโลกรัม